

Niềm vui nước sạch

Có nước sạch để nâng cao chất lượng cuộc sống là ước mơ bao năm nay của người dân Hưng Hà. Với chủ trương đưa nước sạch về nông thôn của tỉnh, ước mơ đó nay đã thành hiện thực.



Nước sạch giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.

Thái Phương là 1 trong 4 xã nghề của huyện Hưng Hà đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động tẩy nhuộm. Nhiều năm qua, người dân trong xã khổ sở vì không có nước sạch để sinh hoạt, nguồn nước mặt bị ô nhiễm đã đành, nguồn nước giếng khoan cũng cạn dần và cũng bị nhiễm sắt và tạp chất. Nhưng giờ

đây, khi nước sạch về làng ai nấy đều phấn khởi. Khi có nước sạch, người dân Thái Phương đã nhiệt tình hưởng ứng đăng ký lắp đặt đường ống, mua đóng hồ đo nước và sử dụng nước sạch. Chương trình nước sạch nông thôn đã xua tan nỗi băn khoăn, lo lắng của người dân cũng như giải bài toán khó cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Xã Thái Phương đã tạo thuận lợi

cho Công ty TNHH Xuân Lan xây dựng, lắp đặt đường ống, tuyên truyền, vận động nhân dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Các cơ chế về tiền đóng góp hay kinh phí đầu nối đường ống nước cũng được giải quyết nhanh gọn hợp với khả năng của người dân. Cũng như xã Thái Phương, người dân Phúc Khánh cũng đang hưởng niềm hạnh phúc khi nước

sạch về làng. Bà con trong xã háo hức đầu nối, sử dụng nước sạch bởi từ khi có nước máy, chất lượng cuộc sống người dân tốt hơn.

Để nước sạch đến với người dân, huyện Hưng Hà đã có nhiều giải pháp tích cực. Một nghị quyết chuyên đề về nước sạch của Ban Thường vụ Huyện ủy được ban hành. UBND huyện có nhiều cơ chế, chính sách, trải thảm đỏ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, cải cách thủ tục hành chính để nguồn nước nhanh nhất đến với người dân. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các nhà máy nước sạch có cơ chế, chính sách cho các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các nhà máy nước sạch có cơ chế, chính sách cho các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các nhà máy nước sạch có cơ chế, chính sách cho các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã Thái Phương



Khi có chương trình nước sạch nông thôn, xã Thái Phương đã phối hợp với nhà máy nước sạch để khắc phục khó khăn như tạo điều kiện cho công ty lắp đặt đường ống và bảo vệ tài sản trên địa bàn xã. Riêng đối với công tác giải phóng mặt bằng lắp đặt đường ống cấp 1, 2, 3 tập trung giải phóng mặt bằng để công ty lắp đặt 100% đường ống cấp 3 về đến hộ gia đình. Tăng cường công tác bảo vệ tài sản của nhà máy, tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

Bà Nguyễn Thị Thắm, thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh



Giờ tôi cuối đời rồi, dùng nước sạch bảo đảm hơn nước giếng khoan mà mình được dùng nước sạch thì cuộc sống cũng không khác gì thành phố.

giả mua đồng hồ và cùng 6 nhà máy nước trên địa bàn công khai 6 nội dung cho người dân. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chung sức đồng lòng cùng doanh nghiệp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

Ông Bùi Văn Tấu, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Lan (xã Minh Tân, huyện Hưng Hà) chia sẻ: Chúng tôi được UBND tỉnh cho phép xây dựng nhà máy nước để phục vụ nhân dân. Ban đầu thì công không

thuận lợi nhưng sau khi được các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nên sau đó thì công rất thuận lợi. Đến nay, các xã do nhà máy cung cấp đạt 80% số hộ dân sử dụng nước sạch.

Bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Hưng Hà từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống, xứng tầm huyện nông thôn mới.

TRUC LAM
(Đài TTH Hưng Hà)

► Australia chi 23,4 triệu USD cho “thành phố thông minh” tại ASEAN

(vietnamplus.vn) Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa tuyên bố sẽ dành 30 triệu đô la Australia (AUD), tức khoảng 23,4 triệu USD, đầu tư cho sáng kiến “thành phố thông minh” tại các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia.

Chủ trì hội nghị đặc biệt cùng 10 nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia, Thủ tướng Turnbull chia sẻ, trong năm 2017 Cơ quan thông tin kinh tế (EIU) đã xếp hạng thành phố Melbourne của Australia là thành phố đáng sống nhất thế giới. Đây là lần thứ 7 thành phố này được vinh danh ở vị trí đầu tiên trong khi 2 thành phố khác của Australia là Perth và Adelaide cũng luôn đứng trong top 10. Tuy nhiên, một số thành phố tại ASEAN như Jakarta của Indonesia, Manila của Philippines, Bangkok của Thái Lan lại chỉ được xếp ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng.

Theo Thủ tướng Turnbull, các thành phố hiện đại đang áp dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ cảm ứng, thương mại điện tử và tiền điện tử... có khả năng tương thích tại nhiều quốc gia khác nhau. Singapore có thể được xem là một trong những ví dụ điển hình nhất của mô hình thành phố hiện đại như vậy.

Thủ tướng Turnbull hy vọng sáng kiến “thành phố thông minh” sẽ tạo ra một ngàn hàng千 việc, quy tụ các ý tưởng sáng tạo về quy hoạch xây dựng đô thị bền vững, được chia sẻ giữa các nước ASEAN và Australia.

► Mở rộng triển khai nộp thuế điện tử cho cá nhân có tài sản cho thuê



(vtv.vn) Năm 2018, Tổng cục Thuế chính thức mở rộng kê khai, nộp thuế điện tử với những cá nhân cho thuê tài sản tại tất cả các tỉnh, thành phố.

Trước đây, người cho thuê tài sản phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân hàng quý đối với tiền cho thuê tài sản. Các cá nhân phải đến chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế hoặc gửi qua đường bưu chính, sau đó phải đến ngân hàng, kho bạc để nộp thuế.

Với việc kê khai thuế qua mạng, cá nhân cho thuê tài sản có thể kê khai thuế mọi lúc, mọi nơi, ở mọi thời điểm mà không cần mất nhiều thời gian, công sức đi lại, chờ đợi.

► Asia Fan mang đến loạt sản phẩm mới

(baotintuc.vn) Tại sự kiện “The Colors of Vietnam” 2018 của 3 thương hiệu ASIAvina, Supor, Tefal với diện tích 8.000 m², Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam (Asia Fan) mang đến các dòng sản phẩm mới.

Quạt ASIAvina với hai dòng: dòng Thiên nhiên gồm các màu xanh mang gió tự nhiên tươi mát về nhà bạn. Giá: 532.000 - 758.000 đồng. Dòng Venus với các màu trắng - đen, giúp căn nhà thêm sang trọng. Giá: 861.000 - 773.000 đồng.

SUPOR cho ra 4 đối dòng sản phẩm nổi và châu: Lux IH, Ruby IH và Affinity IH, Affinity, các màu đồng, xanh lá, đỏ, đen, được chọn lựa theo xu hướng năm 2018 với lớp chống dính Easy Plus an toàn, dễ vệ sinh, các sản phẩm dùng được trên bếp từ. Giá: 219.000 - 399.900 đồng. SUPOR còn mang đến các dòng sản phẩm điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp điện từ, chảo Supor... Bộ sản phẩm gồm các màu hồng pastel, nâu vàng pastel và màu xám bạc. Giá: 949.000 - 1.099.000 đồng.

THANH HUYNH

Tái đàn vật nuôi gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh

Để phục vụ nguồn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, một số lượng lớn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được tiêu thụ. Hiện các địa phương đang chủ trương tái đàn, ổn định lại hoạt động chăn nuôi. Tuy nhiên, công tác tái đàn diễn ra vào thời điểm giao mùa nên thời tiết có nhiều yếu tố bất thuận, gây ảnh hưởng tới đàn vật nuôi. Do vậy, người chăn nuôi ở các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Cùng với nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung cho công tác tái đàn, gia đình ông Hoàng Văn Quý ở thôn Hưng Đạo, xã Bình Định (Kiến Xương) cũng đang chú trọng chăm sóc con giống để nhanh chóng phát triển đàn mới. Ông Quý cho biết: Gia đình tôi thường xuyên nuôi 10 con lợn nái, hơn 20 con lợn thịt cùng hàng trăm con gà thương phẩm. Để phục vụ



Tiêm phòng cho đàn vật nuôi ở xã Nam Cao (Kiến Xương).

cho việc tái đàn, ngay từ trước tết gia đình đã chủ động được con giống theo hình thức tự cung; đồng thời, tiến hành vệ sinh khu chăn nuôi, khử trùng chuồng trại để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi mới.

Năm 2018, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu giữ ổn định đàn lợn khoảng 1 triệu con; đàn gia cầm trên

12,7 triệu con; đàn trâu, bò khoảng 65.000 con. Để đạt được mục tiêu đó ra, ngay từ đầu năm, các ngành chức năng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, định hướng tái cơ cấu ngành; tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích

phát triển sản xuất chăn nuôi; tư vấn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi... Trước ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thời tiết, dịch bệnh, tình hình tiêu thụ, các ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi khi tái đàn phải lựa chọn con giống ở các cơ sở có uy tín, bảo đảm chất lượng để kiểm soát được nguồn bệnh trước khi nhập đàn, tránh gây thiệt hại khi bước vào vụ chăn nuôi mới; chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, chủ trọng công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình; tích cực chuyển hướng theo mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, cần đổi đàn cho phù hợp, liên kết với các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm... Bà Nguyễn

Thị Thơ, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Minh Khai (Hưng Hà) cho biết: Để công tác tái đàn đạt kết quả cao, chúng tôi hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các khâu chuẩn bị chuồng trại, con giống, vệ sinh thú y. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ vệ sinh môi trường chăn nuôi, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chuồng trại chăn nuôi sau khi xuất bán phải được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ, khi nuôi lứa mới phải vệ sinh thường xuyên, khử trùng định kỳ và tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo đúng độ tuổi, đúng liều lượng.

Cùng với chú trọng công tác tái đàn, ngành chăn nuôi Thái Bình cũng triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi và định kỳ thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời tiết giao mùa vụ xuân hè có nhiều thay đổi, nhiệt độ bất ổn định, thường có gió đông và đông nam gây mưa nhỏ, độ ẩm không

khí cao là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan. Đây cũng là thời điểm người chăn nuôi tái đàn mạnh nên mật độ gia súc, gia cầm non tăng cao. Gia súc, gia cầm non là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh do sức đề kháng thấp, vì vậy, người chăn nuôi cần thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; khi mới nhập gia súc, gia cầm về nuôi vào những ngày thời tiết thay đổi nên bổ sung thêm kháng sinh vào thức ăn hoặc nước uống để phòng bệnh đường tiêu hóa và hô hấp; thường xuyên thu dọn phân, rác, thay chất độn chuồng, xử lý chất thải bằng các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; định kỳ phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi để hạn chế mầm bệnh lây lan; chú trọng theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm vật nuôi bị ốm để cách ly, điều trị, thông báo ngay cho cán bộ thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh dịch bệnh lây lan.

THANH HUYNH

THÁI THUY Vẫn còn xe lồi, xe tự chế hoạt động

Thực hiện Công văn số 86 ngày 11/1/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý xe tự chế, xe lồi, xích lô máy vận tải trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng huyện Thái Thụy đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương trong huyện vẫn còn tình trạng xe lồi, xe tự chế chở hàng hóa công kênh lưu thông trên đường.

Thái Thụy có 48 xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện lại có nhiều làng nghề, bãi tập kết, trung chuyển và cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nên việc người dân sử dụng các loại xe lồi, xe tự chế để vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng



Người dân sử dụng xe lồi vận chuyển sắt thép tại đường tỉnh 456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh (Thái Thụy).

điễn ra rất phổ biến. Quan sát tại một cửa hàng kinh doanh sắt thép xây dựng trên tuyến đường tỉnh 456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh, chúng tôi chứng kiến có 2 lao động đang bốc xếp những cây sắt, bó sắt lớn lên chiếc xe lồi 3 bánh, có chiều dài từ 4 - 5m và được gắn vào xe máy để kéo. Sau khi bốc xếp hàng xong, một trong hai người này đã điều khiển xe máy, người còn lại ngồi sau xe lồi đi chuyển tới địa điểm giao hàng. Do số lượng sắt trên xe lồi có trọng lượng khá lớn, lại công kênh và dài cả chục mét nên khiến người lái xe lồi gặp không ít khó khăn; có lúc xe đi loạng choạng lấn sang cả phần đường bên lề, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Không chỉ có cửa hàng trên, dọc hai bên đường tỉnh 456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Điện Biên hiện có rất nhiều cửa hàng

kinh doanh sắt thép, mái tôn, khung nhôm cửa kính thực hiện phương thức chở hàng bằng xe lồi như trên. Hầu hết các cửa hàng này đều có từ 1 - 2 chiếc xe lồi để chuyển chở hàng hóa. Ngoài ra, tại một số xã dọc bờ sông, có các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và một số làng nghề trong huyện vẫn còn tình trạng xe tự chế 3 bánh bằng đầu máy nổ đang hoạt động thường xuyên. Đây là phương tiện có kích thước nhỏ gọn nên di chuyển thuận lợi tại các tuyến đường giao thông nông thôn, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, xi măng và hàng nông sản. Bên cạnh đó, do giá cả vận chuyển thường rất rẻ nên hầu hết người dân đều lựa chọn loại phương tiện này để vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo các ngành chức

năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe lồi, xe 3 bánh tự chế tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm tới nay, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, Công an huyện đã phát hiện, thu giữ 5 chiếc xe 3 bánh tự chế. Tuy nhiên, công tác tuần tra, xử lý vi phạm về xe lồi, xe tự chế của lực lượng chức năng huyện Thái Thụy cũng gặp không ít khó khăn. Thượng úy Đinh Thanh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, Công an huyện cho biết: Do các loại xe 3 bánh chủ yếu chạy tại các vùng hẻo lánh, đường nhỏ ở nông thôn, dưới bến bãi xây dựng và thường xuyên chạy vào ngoài giờ hành chính nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, xử lý. Đặc biệt, khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng vi phạm thường cho xe chạy

nhạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, thậm chí còn cản trở, chống đối việc quản lý phương tiện của lực lượng chức năng... Để bảo đảm không còn tình trạng xe lồi, xe tự chế hoạt động trên địa bàn, thời gian tới, huyện Thái Thụy cần tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được việc sử dụng xe lồi, xe tự chế tham gia giao thông sẽ gây mất an toàn, đe dọa sức khỏe, tính mạng của chính mình và người khác, từ đó tự nguyện ký cam kết không đưa xe lồi, xe tự chế vào hoạt động. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, các địa phương cần chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MAI TRANG